

MTTQ HUYỆN ĐÔNG HƯNG Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động



Nhân dân xã Đông Hợp (Đông Hưng) làm đường giao thông.

Với tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động hướng về cơ sở, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh", 5 năm qua, người dân Đông Hưng đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, trên 100.000 ngày công lao động; tổng số tiền đầu tư xây dựng NTM 925 tỷ đồng, trong đó tiền xã hội hóa 185 tỷ đồng; nâng cấp, xây mới các công trình phúc lợi góp phần đưa 37/43 xã của huyện đạt chuẩn NTM. Hàng năm toàn huyện có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 80% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; trên 90% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. 100% các thôn, tổ dân phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm. 98% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia. Tại ngày hội, trên 18.000 lượt gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương khen thưởng. 70% khu dân cư xây dựng nguồn xã hội hóa tổ chức bữa cơm đại đoàn kết không khí phấn khởi, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân.

Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng còn tích cực huy động các nguồn lực xây dựng quỹ vì người nghèo. 5 năm qua, quỹ vì người

nghèo huyện đã huy động được gần 4 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 72 nhà, hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, trao quà và đồ dùng học tập cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 3,78%. Ông Phạm Văn Duẩn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Phong cho biết: Nhiệm vụ qua, Ủy ban MTTQ xã đã mở rộng, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hoàn thiện tiêu chí xã NTM nâng cao, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, thực hiện tốt tháng cao điểm vì người nghèo. Vận động nhân dân, con em xa quê đóng góp 5,71ha đất, hiến trên 500m² đất thổ cư và hàng nghìn ngày công lao động, trên 88,6 tỷ đồng để xây dựng NTM. Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, Ủy ban MTTQ xã phối hợp vận động, quyên góp trao 850 suất quà cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Phong trào thi đua yêu nước xây dựng chùa cảnh, xứ họ đạo 4 gương mẫu đã gắn kết được các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo với việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. 5 năm qua có 138 lượt xứ, họ đạo và 346 lượt chùa đạt danh hiệu "4 gương mẫu".

Ông Vũ Viết Mạnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: Đây cũng là nhiệm vụ Ủy ban MTTQ huyện đặc biệt chú trọng, làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tổ chức nhiều cuộc giám sát độc lập. Nội dung giám sát đúng trọng tâm, là vấn đề người dân quan tâm như: thực hiện chính sách ưu đãi người có công, tiếp nhận,

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở... MTTQ các cấp trong huyện cũng chủ động thực hiện phản biện xã hội góp ý vào các dự thảo luật, dự thảo văn kiện đại hội, đề án nhân sự trước các kỳ đại hội... Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng đã làm tốt công tác thanh tra, giám sát, góp phần giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, vướng mắc, nâng cao chất lượng các công trình dân sinh tại địa phương. MTTQ các cấp tích cực vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, bầu cử trường, phó thôn, tổ dân phố. Công tác tổ chức cho đại biểu dân cử các cấp tiếp xúc cử tri được chú trọng, nâng dần chất lượng. Ông Nguyễn Thanh Sâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện cho biết: Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh trong huyện luôn chủ động, sáng tạo, tích cực đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" và các quan điểm sai trái, phản động, chống phá Đảng, kiên quyết bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Những chính sách liên quan đến cựu chiến binh, cựu quân nhân, nhân dân, những vấn đề nảy sinh trong xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện đều kịp thời tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp giải quyết với cấp ủy, chính quyền nhằm ổn định tình hình ở từng địa phương.

Với những thành tích đạt được, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng nhiều năm được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen; năm 2017 được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị gương mẫu về mọi mặt.

THU HIỀN

Hướng về biển, đảo quê hương

Biển, đảo luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi bài học, chương trình ngoại khóa về biển, đảo đều mang ý nghĩa thiết thực, giúp các em hiểu hơn về biển, đảo, từ đó thêm yêu quê hương, đất nước, nâng cao trách nhiệm của bản thân góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



Tình yêu đất nước được bồi đắp qua những trang sách.

Triển lãm số "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" vừa được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Truyền tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông), Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình), Trường THPT Vũ Tiên (Vũ Thư), Trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Thụy). Triển lãm nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh các trường. Trên nền tảng công nghệ 3D, người xem như được hòa vào không gian thực, được tham quan, tìm hiểu hệ thống bản đồ, tư liệu, hiện vật về Hoàng Sa, Trường Sa. Mỗi tư liệu, hiện vật trong triển lãm được tích hợp các thông tin mô tả bằng âm thanh, văn bản, hình ảnh tác động đến người xem một cách trực quan nhất. Cùng

với triển lãm số, triển lãm còn trưng bày hàng chục hình ảnh, tư liệu sách, báo, bản đồ và bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Các tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần những bằng chứng lịch sử và pháp lý được

thu thập ở trong nước, các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, góp phần minh chứng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Em Mai Việt Hoàng, học sinh lớp 10A Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: Triển lãm số



Nhiều sách, báo được trưng bày tại triển lãm số.

"Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" là chương trình ngoại khóa bổ ích với chúng em, giúp chúng em hiểu hơn về biển, đảo quê hương, chủ quyền lãnh thổ đã có từ ngàn đời và có trong sử sách của nhiều tác giả, nhiều nước trên thế giới. Được xem những bằng chứng lịch sử, chúng em thấy cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, gìn giữ tắc đất, tắc biển mà ông cha đã đổ mồ hôi, xương máu xây dựng và bảo vệ. Đây cũng là nguồn tư liệu để chúng em có thêm thông tin đưa vào các bài học lịch sử.

Bên cạnh những hình ảnh về thư viện số, các gian trưng bày sách, báo, các thầy cô giáo, các em học sinh còn được giao lưu, chia sẻ những câu hỏi về biển, đảo. Nhiều vấn đề đã được các em trao đổi trực tiếp với chuyên gia như: lịch sử quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tình hình kinh tế - xã hội và chính trị tại Hoàng Sa, Trường Sa hiện nay cũng như điều kiện tự nhiên, xã hội của một số vùng biển, đảo khác trong cả nước... Những câu hỏi được giải đáp kịp thời đã phần nào giải tỏa băn khoăn, thắc mắc của các em đồng thời cho thấy sự quan tâm của giới trẻ đối với vấn đề biển, đảo quê hương. Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn song triển lãm số "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" đã góp phần bồi đắp thêm kiến thức, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các em học sinh.

Dù sinh sống ở đâu hay ở độ tuổi nào, mỗi người dân Việt Nam đều thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Với các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cũng vậy. Tình yêu, niềm tự hào dân tộc sẽ biến thành sức mạnh để các em có những hành động thiết thực trong học tập, rèn luyện, phấn đấu để trở thành những công dân tốt góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, đẹp giàu.

Bà Vũ Thị Lan Anh, Trưởng phòng Thông tin Báo chí Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông



Triển lãm số "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" là hình thức tuyên truyền mới, trực quan, sinh động nhằm cung cấp thông tin về biển, đảo của Tổ quốc tới mỗi người dân, nhất là cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường. Triển lãm sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về những bằng chứng lịch sử và pháp lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã có từ lâu đời và có trong tài liệu của nhiều nước trên thế giới đồng thời tạo tiếng nói sâu rộng tới cộng đồng về chủ quyền quốc gia, dân tộc, từ đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Thái Bình là một trong những tỉnh có biển vì thế việc tuyên truyền về biển, đảo lại càng có ý nghĩa thiết thực hơn.

Chị Phạm Thị Hà, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn



Không chỉ nâng cao kiến thức cho giáo viên, học sinh, triển lãm số "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Đây là lần đầu tiên các em được xem triển lãm số 3D sinh động và trực quan nhất. Đây là lần đầu tiên các em được xem triển lãm số 3D sinh động và trực quan nhất. Đây là lần đầu tiên các em được xem triển lãm số 3D sinh động và trực quan nhất.

Em Trần Thị Yến, học sinh lớp 10D3 Trường THPT Lê Quý Đôn



Nội dung triển lãm đã cho thấy những bằng chứng lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, giúp chúng em nâng cao ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Sau khi được xem triển lãm, em thấy mình cần tích cực tuyên truyền những thông tin đã được biết về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa tới gia đình, bạn bè và những người chưa biết đồng thời cố gắng phấn đấu rèn luyện, học tập đạt tốt để sau này trở thành công dân tốt ích cho xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

HOANG LANG

Lan tỏa các hoạt động chăm lo cho người lao động

Với mục tiêu vì quyền lợi của đoàn viên, người lao động (NLD), thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, trong đó tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi NLD bằng những việc làm cụ thể và hỗ trợ, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLD.

Không dừng lại ở các hoạt động thăm hỏi, động viên hay hỗ trợ... hiện nay, nhiều công đoàn cơ sở đã có nhiều cách làm sáng tạo và thiết thực vì NLD. Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thế thao MXP có trên 15.000 công nhân. Để NLD gắn bó với doanh nghiệp, bên cạnh việc đầu tư thiết bị máy móc hiện đại, môi trường làm việc thân thiện cùng với nhiều chế độ đãi ngộ, thời gian gần đây, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về NLD: tổ chức cho công nhân tham gia giao lưu, du lịch, tổ chức các trò chơi dân gian, vui chơi có thưởng, khám sức khỏe... Đặc biệt, trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019,

Công ty tổ chức buổi gặp mặt, tri ân thân nhân của gần 4.000 NLD tiêu biểu. Tại buổi gặp mặt, ngoài tặng quà, thân nhân NLD được Công ty cho đi tham quan các nhà máy. Tận mắt chứng kiến nhà xưởng, chỗ làm việc của con em khang trang, hiện đại, quy hoạch theo mô hình "nhà máy trong công viên" sáng, xanh, sạch, đẹp khiến nhiều thân nhân khen ngợi. Ông Nguyễn Văn Sáng, thân nhân NLD chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi được một Công ty cho đi tham quan nơi làm việc của con em mình. Chúng kiến nhà xưởng của Công ty như một công viên, chúng tôi không nghĩ con em mình lại được làm việc trong một môi trường hiện

đại như vậy. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLD chu đáo, tỉ mỉ không có lý do gì NLD lại không gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Không riêng Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thế thao MXP, ở nhiều doanh nghiệp, tổ chức công đoàn đã có nhiều hoạt động hướng về NLD. Tại Công ty TNHH Hưng Thịnh, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xe máy, thời gian qua Công ty đã ký kết với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn ngành Công Thương tổ chức bảo dưỡng xe miễn phí cho hàng nghìn đoàn viên công nhân. Theo ông Nguyễn Chấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty, việc tổ chức bảo dưỡng xe miễn

phí cho đoàn viên công nhân xuất phát từ việc số lượng công nhân đi làm bằng xe máy là chủ yếu, thời gian làm việc chiếm phần lớn nên công nhân không có thời gian cho việc bảo dưỡng xe, vì thế doanh nghiệp tổ chức bảo dưỡng xe miễn phí cho công nhân với mong muốn giúp họ bảo đảm an toàn trong việc đi lại.

Nhiều năm qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho NLD, trong đó các chương trình phúc lợi xã hội được đông đảo NLD hưởng ứng. Điển hình như chương trình bán hàng với giá ưu đãi được Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết với các doanh nghiệp được các công đoàn cơ sở triển khai ngay tại doanh nghiệp giúp NLD có thời gian lựa chọn các món đồ phù hợp với giá ưu đãi giảm từ 5 - 20%. Hay như Công ty TNHH Creative Source Việt Nam dùng kinh phí công đoàn để mua bơm xe đặt tại lán xe cho công nhân sử dụng... Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có trên 5.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Để giúp NLD yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, những năm qua, các cấp công đoàn trong

tỉnh triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho NLD: tổ chức tết sum vầy, tháng công nhân, hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công nhân... với kinh phí lên đến hàng tỷ đồng. Riêng tết sum vầy và tháng công nhân năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các ngành, công đoàn các khu công nghiệp, liên đoàn lao động các huyện, thành phố đã trao trên 2.800 suất quà

cho NLD có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 42 nhà mái ấm công nhân với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở... Cùng với hoạt động chăm lo, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLD cũng được các cấp công đoàn đẩy mạnh. Nhiều vụ ngừng việc tập thể liên quan đến quyền lợi của NLD,

khi tổ chức công đoàn vào cuộc, chủ sử dụng lao động đã phải thực hiện các quy định bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho NLD.

Những việc làm thiết thực của tổ chức công đoàn đối với NLD là nguồn động viên để mỗi NLD tin tưởng vào tổ chức công đoàn, luôn coi tổ chức công đoàn là chỗ dựa tin cậy của NLD.

NGUYỄN CƯỜNG



Công ty TNHH Creative Source Việt Nam tổ chức bơm xe cho công nhân tại lán xe của doanh nghiệp.